

กำหนดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563

รายวิชา การพัฒนาองค์การร่วมสมัย (2552317)
 วัน / เวลา พุธที่ 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม2 บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 62
 อาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณศรี

สัปดาห์ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียน การสอน / สื่อที่ใช้	ผู้สอน
1 On site 20 ส.ค. 63	แนวคิดเกี่ยวกับ องค์การ -ความหมายของ องค์การ -ลักษณะขององค์การ -พัฒนาการขององค์การ	3	แนะนำวิธีการเรียนการสอน -ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา -บรรยายความรู้พื้นฐาน -ตอบข้อซักถาม -สรุปเนื้อหา -ทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
2 Online 27 ส.ค. 63	แนวคิดเกี่ยวกับ องค์การ(ต่อ) -ประเภทขององค์การ -การจัดองค์การ	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
3 On site 3 ก.ย. 63	แนวคิดและทฤษฎีการ จัดการองค์การ -พัฒนาการของแนวคิด และทฤษฎีการจัดการ องค์การ -แนวคิดการจัดการ องค์การสมัยใหม่	3	-ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา -บรรยายความรู้พื้นฐาน -ตอบข้อซักถาม -สรุปเนื้อหา -ทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
4 Online 10 ก.ย. 63	การออกแบบองค์การ -ความหมายของการ ออกแบบองค์การ -แผนภูมิขององค์การ	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
5 Online 17 ก.ย. 63	การออกแบบองค์การ (ต่อ) -รูปแบบของโครงสร้าง องค์การ	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี

สัปดาห์ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ การสอน / สื่อที่ใช้	ผู้สอน
6 Online 24 ก.ย. 63	องค์การกับสถานะการเปลี่ยนแปลง -การเปลี่ยนแปลงในองค์การ -ความขัดแย้งในองค์การ -การเมืองในองค์การ	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
7 On site 1 ต.ค. 63	แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ -ความหมายของการพัฒนาองค์การ -ลักษณะสำคัญของการพัฒนาองค์การ -วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ -การเกิดขึ้นของการพัฒนาองค์การ	3	-ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา -บรรยายความรู้พื้นฐาน -ตอบข้อซักถาม -สรุปเนื้อหา -ทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
8 Online 8 ต.ค. 63	แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ(ต่อ) -ขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ -แนวคิดทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
9 On site 15 ต.ค. 63	เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับบุคคล - การวางแผนชีวิตและอาชีพ - การวิเคราะห์บทบาท - การทำให้งานมีความหมาย - การกำหนดเวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น -การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในองค์การ	3	-ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา -บรรยายความรู้พื้นฐาน -สรุปเนื้อหา -ทดสอบย่อย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี

สัปดาห์ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ การสอน / สื่อที่ใช้	ผู้สอน
10 On site 22 ต.ค. 63	เทคนิคการพัฒนา องค์การระดับกลุ่ม -เทคนิคการสำรวจ ข้อมูลและการส่งข้อมูล ย้อนกลับ -การพัฒนาทีมงาน -การพัฒนาคุณภาพงาน -การบริหารงานโดยยึด วัตถุประสงค์	3	-ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา -บรรยายความรู้พื้นฐาน -ตอบข้อซักถาม -สรุปเนื้อหา -ทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
11 Online 29 ต.ค. 63	เทคนิคการพัฒนา องค์การระดับองค์การ -เทคนิคการพัฒนา โครงสร้างขององค์การ -เทคนิคการพัฒนา พฤติกรรมและ กระบวนการทำงาน	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
12 Online 5 พ.ย. 63	การประเมินผลการ พัฒนางค์การและการ ยุติบทบาทของที่ ปรีक्षा -ความหมายของการ ประเมินผลการพัฒนา องค์การ -ประโยชน์ของการ ประเมินผลการพัฒนา องค์การ -วัตถุประสงค์ในการ ประเมินผลการพัฒนา องค์การ -กระบวนการในการ ประเมินผลการพัฒนา องค์การ	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
13 Online 12 พ.ย. 63	การประเมินผลการ พัฒนางค์การและการ ยุติบทบาทของที่ ปรีक्षा(ต่อ)	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี

สัปดาห์ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ การสอน / สื่อที่ใช้	ผู้สอน
	-ปัญหาในการ ประเมินผลการพัฒนา องค์การ -การยุติบทบาทของที่ ปรีक्षा			
14 Online 19 พ.ย. 63	ความสำเร็จของการ พัฒนางค์การ -ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของการ พัฒนางค์การ -ลักษณะขององค์การที่ มีแนวโน้มประสบ ผลสำเร็จ -การบริหารจัดการ องค์การตาม สถานการณ์	3	บรรยายและมอบหมายงานผ่าน Online : WBSC / Line Group -การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง โดย แบ่งกลุ่มผู้เรียนและให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต วารสาร การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จตาม ประเด็นกรอบความรู้ที่ผู้สอนกำหนด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
15 On site 26 พ.ย. 63	ความสำเร็จของการ พัฒนางค์การ(ต่อ) -สถานการณ์เสี่ยง -การสร้างองค์กรเพื่อ ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างพล วัต	3	-ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา -บรรยายความรู้พื้นฐาน -การนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลองค์กรที่ประสบความสำเร็จ -การอภิปรายและสรุปความรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี
16	สอบปลายภาค	3		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี